

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực ngành Thông tin và Truyền thông trước xu thế cách mạng công nghiệp lần thứ tư

ThS. Trần Duy Bình

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn, phạm vi rộng lớn đang tác động mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tất cả các nước, từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh đến đời sống, văn hóa, từ các hoạt động của từng cá nhân đến các tổ chức, doanh nghiệp và chính phủ các bộ ngành, địa phương dẫn đến việc thay đổi phương thức thúc đẩy lực lượng sản xuất trong toàn xã hội để thích ứng với xu thế phát triển.

- Đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư:

Dựa trên sự phát triển của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu lớn (Big Data), thiết bị thông minh, và sự hội tụ, tích hợp nhiều công nghệ như công nghệ tự động hóa, công nghệ sinh học, cũng như sự kết nối vạn vật và tương tác giữa chúng trên các lĩnh vực trên quy mô rộng lớn, cho phép con người có thể kiểm soát

mọi thứ từ xa, không giới hạn về không gian, thời gian.

Sản phẩm điển hình là các loại “sản phẩm thông minh” như máy thông minh nhân tạo (AI), rô bốt, mạng lưới kết nối vạn vật (IoT), các phương tiện không người lái, công nghệ in 3D, công nghệ thực tế ảo, công nghệ sinh học, khoa học vật liệu, năng lượng và máy tính lượng tử... các sản phẩm này giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, làm giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện toàn cầu hóa.

- Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư:

Tác động đến phát triển lực lượng sản xuất: Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phát triển kinh tế tri thức, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ), đặc biệt, lĩnh vực công nghệ thông tin được xác định là ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn và là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh; bảo đảm

phát triển nhanh và bền vững. Thách thức đối với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và vấn đề lao động - việc làm; các tiêu chuẩn phương thức tuyển dụng lao động sẽ thay đổi; nguy cơ thay đổi công việc thường xuyên và mất việc làm đối với nguồn lao động trình độ thấp chưa đạt chuẩn là rất cao.

Đổi mới công nghệ và tăng cường ứng dụng công nghệ rô bốt trong quá trình sản xuất là xu hướng tất yếu, song cũng là nguy cơ lớn đối với doanh nghiệp và người lao động, đồng thời là nguyên nhân làm gia tăng phân hóa giàu - nghèo, phân hóa xã hội.

Nhiều công nghệ mới được ứng dụng cho phép tiết kiệm năng lượng, sử dụng các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường và giúp con người đưa ra các cảnh báo sớm về các thảm họa thiên nhiên

Đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững vừa là nhu cầu bức thiết, vừa là thách thức phải vượt qua; Trong kinh tế tri thức ở trình độ công nghiệp lần thứ tư, đổi mới, sáng tạo

trở thành nguồn năng lượng và là động lực chủ yếu của sự tăng trưởng và phát triển, đồng thời là nhân tố chính quyết định sự tiến bộ xã hội, là yếu tố làm thay đổi nhanh chóng cách thức tổ chức quản lý.

Sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, đặc biệt là các hoạt động thương mại xuyên biên giới, xuất nhập khẩu các sản phẩm vô hình như phần mềm, nội dung số hay dịch vụ công nghệ thông tin... Việc tuân thủ các quy định quốc tế và quản lý các hoạt động này trở nên phức tạp, đòi hỏi các cơ quan quản lý phải có phương thức quản lý hiệu quả để không kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế.

Các hoạt động trên mặt đất và dưới mặt đất, cũng như trong không gian vũ trụ luôn bị giám sát, theo dõi một cách chặt chẽ bởi vô số các thiết bị công nghệ kỹ thuật số chính xác, điều này chứa đựng các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn, an ninh thông tin. Thông tin bí mật của các quốc gia, tổ chức doanh nghiệp trở nên dễ dàng bị đánh cắp và can thiệp hơn bao giờ hết.

Mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, ngày càng nhiều người sử dụng, đã có những tác động tích cực trong giao tiếp, cung cấp trao đổi thông tin được nhanh chóng, đặc biệt trong quảng bá sản phẩm, thương hiệu và các hoạt động giao thương của các doanh nghiệp. Song bên cạnh đó,

nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng mạng xã hội để đưa những thông tin thiếu chính xác, sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, công dân; cùng với đó nhận thức của một bộ phận người sử dụng mạng xã hội còn hạn chế nên đã vô tình tiếp tay cho những hành động trái pháp luật. Đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến các cơ quan báo chí, truyền thông chính thống do nhiều bạn đọc đang có thói quen sử dụng mạng xã hội nhiều hơn.

Một số nhiệm vụ và giải pháp đối với ngành Thông tin và Truyền thông :

Một số nhiệm vụ:

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Triển khai có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh để thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhằm chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với Thanh Hóa.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở ngành, UBND cấp huyện trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các Kế hoạch phát

triển nguồn nhân lực của ngành, trong đó chú trọng nâng cao trình độ công nghệ thông tin và tiếng Anh ở các bậc học theo hướng hội nhập quốc tế.

Phối hợp triển khai xây dựng Hệ thống các cơ sở dữ liệu lớn, làm giàu tài nguyên mạng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, nhất là phát triển các CSDL dân cư, đất đai, giáo dục - đào tạo, du lịch.

Đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT phục vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; để thúc đẩy ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng tiếp thu, ứng dụng và phát triển được các công nghệ sản xuất mới.

Triển khai xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tại tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến 2030. Theo hướng này sẽ xây dựng hoàn thiện các trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và kết nối với cấp xã; triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4; Xây dựng Trung tâm đảm bảo an ninh mạng và tiếp tục rà soát lựa chọn phát triển một số các sản phẩm, dịch vụ thành phố thông minh trên một số lĩnh vực: Bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng cháy chữa cháy; giáo dục, y tế, du lịch thông minh,.



Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu trung tâm Sở Thông tin và Truyền thông.

- Về công tác quản lý Nhà nước:

Hiện nay công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực về Thông tin và Truyền thông của tỉnh đã được tăng cường theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và từng bước nâng cao hiệu lực hiệu quả, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, yếu kém cần được khắc phục như: Quản lý thông tin trên mạng xã hội còn nhiều khó khăn; công tác kiểm tra, quản lý cơ sở in, cơ sở photocopy còn thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên; việc cấp phép, quản lý các điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, quản lý thuê bao di động trả trước, quản lý tin nhắn rác... hiệu quả chưa cao; hạ tầng CNTT trong các cơ quan nhà nước còn thiếu và yếu, các CSDL chuyên ngành, phục vụ công tác quản lý chưa đồng bộ; công tác tham mưu để nâng cao quản lý nhà nước

trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của các cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở còn hạn chế.

Do vậy để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin - truyền thông, cần thực hiện một số giải pháp cơ bản như sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, đồng thời tích cực học tập và nâng cao kiến thức, kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin. Tuyên truyền cho các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tăng cường sử dụng các dịch vụ hành chính công tại các Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và sử dụng các dịch vụ công cấp 3, cấp 4 của tỉnh. Tuyên truyền

nâng cao nhận thức việc sử dụng mạng xã hội cho các tổ chức, công dân trên địa bàn.

- Kịp thời định hướng công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, đài truyền hình của tỉnh; tiếp cận các báo chí để các phóng viên, cơ quan báo chí hiểu rõ các chủ trương, đường lối của tỉnh và cùng với tỉnh, với các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra, để phục vụ kịp thời triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và các địa phương.

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hoạt động của các đại lý Internet, điểm bán sim, thẻ. Đồng thời tăng
(xem tiếp trang 9)

NGÀY SÁCH VIỆT NAM

Tôn vinh, xây dựng văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng

Ths. Đỗ Hữu Quyết

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, văn hóa đọc của cộng đồng đang dần bị thay thế bởi các phương tiện thông tin cũng như các thiết bị điện tử thông minh. Nhằm mục đích giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá đọc, Ngày Sách Việt Nam hàng năm đang mang đến không gian văn hóa lành mạnh, bổ ích, làm cầu nối giữa sách và độc giả.

Văn hóa đọc ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển đã mở ra rất nhiều cơ hội mới và cả những khó khăn, thách thức. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường, khoa học kỹ thuật khiến người đọc có ít thời gian dành cho việc đọc sách. Quỹ thời gian eo hẹp cùng với sự xuất hiện của nhiều loại hình giải trí nghe - nhìn đã làm thay đổi thói quen đọc sách. Tình trạng lười đọc sách, nhất là sách văn học diễn ra ở nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi khác nhau. Với giới trẻ việc đọc sách ngày càng có xu hướng giảm mạnh. Internet ra đời với tiện ích của nó đã trợ giúp và tạo ra phương thức đọc mới: đọc hiện đại, đọc nhanh, đọc ngắn, đọc sách mỏng là một trong những tiêu chí được người đọc trẻ hướng đến và lựa chọn. Đặc biệt trước sự phát triển của các phương tiện truyền thông đại chúng và các tiện ích xã hội như báo điện tử, truyền hình, facebook, youtube... đã làm cho người đọc không còn hứng thú với sự

đọc, từ văn hóa đọc chuyển dịch sang văn hóa nghe nhìn là chủ yếu; người đọc còn có xu hướng “chạy theo” tâm lý đám đông, “chạy” theo nhu cầu của thị trường, theo các chiêu quảng cáo từ các đơn vị xuất bản sách; “chạy theo” những cuốn sách bị “cấm” để giải quyết sự tò mò, giải trí, ngại đọc các loại sách kinh điển, lý luận, đặc biệt các sách dày, nhiều tập để trau dồi về tri thức. Căn nguyên của văn hoá đọc trên một phần cũng xuất phát từ trách nhiệm của các ngành chức năng chưa có định hướng một cách cụ thể, bài bản về phương thức đọc, tạo thói quen đọc, kỹ năng đọc cho độc giả một cách cụ thể, bài bản ngay từ trong các cấp học.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm đến văn hóa đọc, luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho văn hóa đọc phát triển. Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 25 tháng 8 năm 2004 của BCH Trung ương Đảng đã chỉ rõ: “Chăm lo phát triển nhu cầu văn hóa đọc của các tầng lớp nhân dân, tổ chức và phát triển các lực lượng, mạng lưới phát hành xuất bản phẩm đáp ứng đầy đủ, đúng đối tượng và địa bàn, đặc biệt quan tâm vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và miền núi...”. Thực hiện chủ trương, đường lối trên, đã có rất nhiều chương trình sách đưa về phục vụ nông thôn, phục vụ cơ sở, trong đó có Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa. Nhằm duy trì và phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng, ngày 24/02/2014



Đọc sách mang đến không gian văn hóa lành mạnh cho các em nhỏ.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg về việc quyết định lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đặt trong bối cảnh hội nhập và phát triển, Quyết định này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Quyết định khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong giai đoạn hiện nay.

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Sách Việt Nam”; trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên toàn quốc, hàng năm Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện “Ngày sách Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với nhiều nội dung và hình thức

phong phú như: Tổ chức triển lãm sách, giao lưu tác giả tác phẩm, tổ chức hội thảo sách, ngày hội đọc sách, trưng bày giới thiệu sách và bán sách có trợ giá, tặng sách cho đồng bào vùng sâu vùng xa... Căn cứ chức năng của từng ngành, UBND tỉnh giao các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn theo hệ thống từ tỉnh đến cơ sở triển khai đồng loạt các hoạt động nhân ngày sách Việt Nam trong tháng 4. Theo đó Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Công ty cổ phần phát hành sách Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hoá; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở phát hành sách trên địa bàn triển khai, thực hiện “Ngày sách Việt Nam”, tổ chức các gian hàng bán sách có trợ giá, đồng thời giới thiệu, quảng bá sách của các Nhà xuất bản, đặc biệt là những cuốn sách hay, có giá trị về nội dung và nghệ thuật, về đất nước, danh nhân, văn hóa,

đan lam thắng tích Thanh Hóa ở các quầy phát hành sách trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tỉnh, Đài truyền thanh - Truyền hình các huyện xây dựng chuyên đề, phóng sự, đưa tin bài tuyên truyền về “Ngày sách Việt Nam”, biểu dương, khuyến khích văn hóa đọc trong cộng đồng; chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền, giới thiệu sách đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm giới thiệu ý nghĩa và tầm quan trọng của văn hóa đọc, hướng tới xây dựng một xã hội học tập và học tập suốt đời; Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên: Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức ngày Hội đọc sách tại các trường Đại học, cao đẳng, THPT, THCS, tiểu học và tại các cơ sở Đoàn, Đội, Hội trên địa bàn tỉnh. Phát động phong trào đọc sách trong Thư viện nhà trường; tổ chức câu lạc bộ về sách; tổ chức hội thi kể chuyện theo sách gắn với tuyên truyền, giáo dục nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức hoạt động quyên góp sách, ủng hộ sách cho các trường học vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo thư viện tỉnh, hệ thống thư viện huyện: Tổ chức “Ngày Sách Việt Nam” trong hệ thống Thư viện, phòng đọc nhà văn hóa làng, bản, thôn, xóm; triển lãm sách báo, giao lưu với tác giả - tác phẩm; hội thi kể chuyện sách. Thông qua việc triển khai và tổ chức các hoạt động nhân Ngày sách Việt Nam trong 5 năm qua, đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trường học trên địa bàn tỉnh, phong trào đọc sách và văn hóa đọc trong cộng đồng được duy trì phát triển và được nhân lên, giá trị của sách ngày càng được tôn vinh khẳng định vị trí của sách trong đời sống xã hội với mục tiêu xác định là: Cho dù xã hội phát triển đến đâu thì việc đọc sách vẫn cần được đặc biệt coi trọng, đó là nhu cầu tinh thần cần thiết, bởi sách và văn hoá đọc với người đọc luôn là vĩnh cửu, trường tồn với thời gian nó là sự kết nối giữa truyền thống và hiện

đại, giải trí và thẩm mỹ, nhận thức và giáo dục đối với công chúng nói chung và giới trẻ nói riêng. Vì thế nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã duy trì đều đặn việc tổ chức hoạt động nhân ngày sách Việt Nam hàng năm như: Thư viện tỉnh, Trường Đại học Hồng Đức, Trường Chính trị tỉnh với các hoạt động hội thảo, triển lãm giới thiệu sách thu hút sự tham gia đông đảo của độc giả.

Tuy nhiên qua quá trình tổ chức thực hiện trong thời gian qua cũng còn có những tồn tại, hạn chế đó là: Hoạt động nhân ngày sách trên địa bàn tỉnh còn đơn điệu, chưa được tổ chức rộng khắp và chưa thực sự thu hút giới trẻ. Để Ngày sách Việt Nam trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng, duy trì và phát triển hơn nữa phong trào đọc sách trong xã hội, thiết nghĩ trong thời gian tới các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày sách Việt Nam; tổ chức thực hiện tốt Ngày sách Việt Nam với các hình thức hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Phối hợp với các Công ty Phát hành sách tổ chức triển lãm, hội chợ sách đường phố; phối hợp với các tác giả tổ chức các buổi giao lưu giới thiệu tác giả, tác phẩm. Chỉ đạo: Nhà xuất bản lựa chọn và nâng cao chất lượng xuất bản các xuất bản phẩm; các nhà sách, siêu thị sách quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tạo môi trường hấp dẫn, hứng thú cho người đọc tại các siêu thị sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những xuất bản phẩm có nội dung không lành mạnh, vi phạm Luật xuất bản.

2. Các cơ quan báo chí trong tỉnh cần thường xuyên làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cá nhân và cộng đồng về vị trí, vai trò của văn hóa đọc đối với sự phát triển của

từng cá nhân và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, trang bị các kiến thức, kỹ năng đọc, định hướng, xu hướng đọc lành mạnh, bổ ích trước hết tập trung vào đối tượng học sinh, sinh viên; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát động phong trào đọc và làm theo sách báo trong nhân dân. Thường xuyên tuyên truyền giới thiệu quảng bá có định hướng các tác phẩm có chất lượng để kích thích và định hướng nhu cầu đọc.

3. Ngành Văn hoá cần có chiến lược nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thư viện công. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, hiện đại hóa hoạt động thư viện theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông để liên kết và chia sẻ nguồn lực giữa các thư viện; Xây dựng vốn tài liệu và nguồn tài nguyên thông tin phong phú, đa dạng đảm bảo đáp ứng nhu cầu thông tin, học tập, giải trí của người dân; Quan tâm xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thư viện có kiến thức và khả năng quản lý hoạt động trong thư viện hiện đại và đáp ứng với những thay đổi nhanh chóng của xã hội.

4. Ngành Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm giáo dục kỹ năng đọc, xây dựng thói quen đọc

cho học sinh ngay từ cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông một cách có hệ thống thông qua việc tổ chức các hoạt động ngoại khoá tại các thư viện nhà trường; tạo thói quen đọc, kỹ năng tìm kiếm thông tin phục vụ cho việc học thông qua khai thác tài liệu từ thư viện ở các cấp học.

5. Các ngành, các cấp cần chủ động vào cuộc và trách nhiệm trong việc hỗ trợ, xây dựng và phát triển văn hóa đọc, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến văn hóa đọc thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành, đoàn thể, địa phương. Kêu gọi, huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các dòng họ, cá nhân trong việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa đọc, góp phần xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội, khuyến khích thành lập tủ sách gia đình - dòng họ, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng;

Duy trì và phát triển văn hoá đọc có thể giúp cho mỗi cá nhân có một cuộc sống trí tuệ, đẹp đẽ, ý nghĩa, hạnh phúc và hài hòa hơn. Chính vì vậy, phát triển văn hóa đọc luôn là một vấn đề mang ý nghĩa chiến lược của mọi quốc gia trong việc nâng cao dân trí, góp phần phát triển bền vững nguồn nhân lực, xây dựng và phát triển quê hương đất nước.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả...

(tiếp theo trang 5)

cường kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Viễn thông, CNTT đảm bảo kinh doanh lành mạnh theo quy định của pháp luật.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin

đầu tư phát triển hạ tầng mạng lưới, đảm bảo băng thông rộng, hiện đại và cung cấp dịch vụ chất lượng cao sẵn sàng cho xây dựng chính quyền điện tử và phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của tổ chức, công dân, tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp và công dân tiếp cận các mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Tham mưu đầu tư hạ tầng thiết bị đảm bảo an ninh, an toàn mạng cho các trung tâm dữ liệu của tỉnh, trang bị các phần mềm giám sát mạng xã hội, giám sát các cổng thông tin, Website và ứng dụng của các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở; cảnh báo kịp thời về an toàn thông tin; tăng cường đảm bảo an ninh mạng để xây dựng chính quyền điện tử các cấp của tỉnh.

Chủ động ngăn chặn, phản bác thông tin xấu, độc trên internet và các trang mạng xã hội

Phạm Văn Tuấn
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ngày nay, cùng với sự phát triển của internet, mạng xã hội là “mảnh đất màu mỡ” cho việc phát tán thông tin xấu, độc.

Những thông tin bịa đặt, sai sự thật, bóp méo, xuyên tạc vấn đề, “đổi trắng, thay đen”, thật giả, đúng sai lẫn lộn; hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng các quan điểm và luận điệu sai trái, thù địch. Là các dạng thông tin có nội dung không phù hợp về chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục, như: Bôi nhọ đời tư, vu khống cá nhân...; thông tin có tính chất tội phạm tin học, như: Lừa đảo trên mạng, đánh cắp thông tin, mật khẩu, tán phát vi rút...; thông tin sai trái có tính chất chính trị, như: Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, bịa đặt, vu cáo, nói

xấu các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và địa phương, điển hình như, cuối năm 2016, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt đối tượng Nguyễn Danh Dũng, thường trú tại phường Tào Xuyên (TP Thanh Hóa), là chủ tài khoản và quản trị, điều hành kênh Youtube “ThienAn TV” đăng tải hàng trăm video có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và phát tán trên mạng internet, mạng xã hội.

Tác hại của những thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội do các thế lực “mạng đen” tung ra có tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, gây nghi ngờ, gieo rắc sự hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp. Hệ lụy của thông tin xấu, độc ảnh hưởng rất lớn đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân và cộng đồng xã hội.

Điều đáng băn khoăn hiện nay là có không ít cán bộ, đảng viên và nhân dân do nhìn nhận các vấn đề chưa toàn diện, nên đã đưa ra những quan điểm bất mãn đối với Đảng, với chế độ; chia sẻ, bình luận những thông tin thiếu chính xác, tạo dư luận trái chiều, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định, phát triển chung của tỉnh và đất nước. Không ít cán bộ, đảng viên núp dưới danh nghĩa trí thức, văn nghệ sĩ, nhà từ thiện... thông qua facebook, zalo đưa nhiều thông tin quy chụp, phỉ kiến, ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, là cơ sở để các thế lực thù địch thổi phồng, xuyên tạc sự thật. Khi có người nào đó lên án thủ đoạn, mưu mô của các đối tượng này thì chúng dùng lực lượng “đánh hội đồng”, lăng mạ, chửi bới, đe dọa, triệt tiêu người tốt, người thể hiện chính kiến. Nhiều người do chủ quan, mất cảnh giác nên dễ bị rơi vào “bẫy” của những kẻ cơ hội, phản động.

Các thông tin xấu, độc đã được lan truyền nhanh chóng sau khi chủ nhân của chúng đăng tải trên trang thông tin cá nhân. Hàng nghìn lượt người, trong đó có cán bộ, đảng viên đã thể hiện quan điểm cá nhân trên facebook như “Like” (thích), nhiều người trong số đó còn nhiệt tình “Share” (chia sẻ) tạo dư luận xôn xao, bất an.

Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 29-11-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nêu: “Hiện nay một số cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ tính chất nguy hiểm về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chưa nhận thức rõ tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tiềm ẩn nguy cơ có thể gây mất ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn, nên trong công tác lãnh

đạo, chỉ đạo chưa quan tâm đúng mức tổ chức thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn; nhất là công tác đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch còn lúng túng, bị động, thiếu sắc bén, hiệu quả chưa cao”.

Để tạo sự thống nhất và chủ động tích cực đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên internet và các trang mạng xã hội, thiết nghĩ các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ tính hai mặt của internet và mạng xã hội; nhận diện các thủ đoạn, nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin

xấu độc, tính chất nguy hại của nó đối với cá nhân và xã hội. Qua đó trang bị kiến thức cần thiết để mỗi người có thể tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, đồng thời “miễn dịch” với những thông tin xấu, độc làm nhiễu loạn môi trường xã hội.

Hai là, định hướng kịp thời việc sử dụng mạng xã hội trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên; ngăn chặn, chấn chỉnh việc sử dụng các mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin có nội dung xấu, độc, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những hình ảnh trái với thuần phong, mỹ tục và chuẩn mực đạo đức xã hội, xâm phạm đời tư, danh dự, nhân phẩm người khác.

Ba là, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; sớm phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện phức tạp, nổi cộm phát sinh, những vấn đề bất cập bức xúc trong xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, khiếu kiện, biểu tình gây mất ổn định chính trị. Cần tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trang bị kiến thức, kỹ năng cho lực lượng nòng cốt, thường trực đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên các trang mạng xã hội.

Bốn là, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng,



Ảnh minh họa.

các tổ chức chính trị - xã hội, huy động lực lượng quần chúng sẵn sàng tổ chức đấu tranh trực diện với những thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội; sẵn sàng tham gia chia sẻ, bình luận, nhân rộng các bài viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay nhằm cổ vũ, động viên đồng đạo mọi người tham gia, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Khi tiếp cận với các bài viết, các thông tin thiếu chuẩn xác với mục đích phá hoại sự ổn định, kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương phải thể hiện rõ chính kiến bảo vệ chính nghĩa, lẽ phải, tránh tình trạng a dua. Không tham gia chia sẻ, bình luận những thông tin không chính thống có nội dung gây phương hại đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Năm là, tăng cường các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn thông tin xấu, độc; phát hiện yếu tố mất an toàn, an ninh thông tin, các vụ lộ, lọt tài liệu bí mật Nhà nước trên internet; thực hiện tốt công tác quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet và mạng xã hội; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ an toàn, an ninh thông tin, bí mật Nhà nước.

Công nghệ thông tin được xem là một trong những động lực quan trọng của sự phát triển, nó là một xu thế tất yếu của quá trình hội nhập quốc tế, là một yêu cầu đúng đắn và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 làm cho thế giới ngày càng phẳng hơn; con người liên tục được kết nối, cả trong đời sống thực lẫn thế giới ảo. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với đặc điểm là tận dụng một cách triệt để sức mạnh lan tỏa của số hóa và công nghệ thông tin, mở ra nhiều trong việc nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm; tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn và đầy tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ số và Internet đồng thời cũng là cơ hội lớn cho sản xuất công nghiệp với trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến.

Nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND, ngày 25/9/2017 với mục đích từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và chủ động nắm bắt cơ hội, tận dụng tối đa các lợi thế, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, một trong những nội dung quan trọng của kế hoạch là tập trung thúc đẩy phát triển, tạo sự bứt phá thực sự về hạ tầng, ứng dụng và nhân lực Công nghệ thông tin (CNTT) và Truyền thông. Phát triển hạ tầng kết nối số bảo đảm đồng bộ, kết nối liên thông tốc độ cao và bảo đảm an toàn, an ninh mạng, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mà nền tảng là công nghệ số. Đồng thời, tiếp tục tăng cường ứng dụng các hệ thống CNTT đã được triển khai để làm nền tảng, sớm triển khai thành công chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh; đổi mới thể chế, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhiệm vụ chính của kế hoạch đã chỉ rõ, giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai đề án phát triển khu công nghệ thông tin tập trung (phần mềm và nội dung số) tỉnh Thanh Hóa; triển khai đề án xây dựng chính quyền



Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cho đại diện 3 đội đoạt giải Nhất tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa (2014 - 2015).

Đoàn Thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông đi đầu xung kích trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Nông Thanh Hoàng
Bí thư Đoàn Sở

điện tử và phát triển các dịch vụ của thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020 để đảm bảo đạt được một trong những mục tiêu quan trọng đó là ứng dụng và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo trong một số lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các ngành, các cấp, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao phục vụ nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả trong việc triển khai thực hiện đề án, Sở Thông tin và

Truyền thông được Chủ tịch UBND tỉnh giao tham mưu các vấn đề liên quan đến các quy hoạch, chương trình, dự án theo đề án đảm bảo kết nối, tích hợp đồng bộ của toàn bộ hệ thống; tham mưu xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ sự lãnh đạo của các cấp lãnh đạo tỉnh. Hiểu rõ vị trí quan trọng của nhiệm vụ, Sở Thông tin và Truyền thông với vai trò là cơ quan thường trực trong việc triển khai, xây dựng đề án, hướng tới việc hoàn thiện xây dựng chính quyền điện tử và là tiền đề cho các ứng dụng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong thời gian qua, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông với 28 đoàn viên, được phân bổ

đều tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, với sức trẻ, trí tuệ, quyết tâm và nhiệt huyết luôn xung kích, sáng tạo và đi đầu trong ứng dụng cũng như tham gia triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan Sở, đặc biệt là hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo định hướng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, điển hình như: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa (phiên bản 1.0); tham gia xây dựng quy chế quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa; tham gia xây dựng đề án phát triển một số sản phẩm CNTT mũi nhọn của tỉnh, việc triển khai và bàn giao thiết bị chứng thư số chuyên dùng cho 142 UBND cấp xã và tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho gần 450 lượt cán bộ công chức; tập huấn, bồi dưỡng cho gần 100 lượt CBCC của UBND cấp xã về kiến thức và các kỹ năng ứng dụng CNTT; tham gia các lớp đào tạo chứng chỉ CCNA do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên luôn xung kích đi đầu thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) để cảnh báo, ứng cứu sự cố kịp thời cho các đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ban, ngành UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác hỗ trợ kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đã phát hiện và ngăn chặn trên 1.200 cuộc tấn công khai thác chiếm quyền quản trị; 286 cuộc tấn công bằng mã độc; 155 cuộc tấn công vào ứng dụng Website; 09 cuộc tấn công từ chối dịch vụ. Thực hiện ứng cứu trên 100 lượt sự cố liên quan đến phần mềm dùng chung trên địa bàn tỉnh.

Để khẳng định vai trò của thanh niên như lời phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “Thanh niên sẽ là lực lượng xung

kích đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, hơn lúc nào hết, thanh niên Việt Nam nói chung và Sở Thông tin và Truyền thông nói riêng cần phải được trang bị đầy đủ tri thức, kỹ năng để tiếp tục làm chủ và khẳng định mình trong dòng chảy của cuộc cách mạng công nghệ số. Đặc biệt, với nhiệm vụ đặt ra cho Sở Thông tin và Truyền thông là đẩy mạnh việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử; phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đặc biệt là nhân lực về an toàn, an ninh thông tin, các dịch vụ cho thành phố thông minh, tỉnh thông minh thuộc các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, giao thông, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, du lịch... và phát triển các sản phẩm CNTT chủ lực, cạnh tranh chiến lược của tỉnh. Trong thời gian tới, cùng với cán bộ công chức Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn viên thanh niên cần tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, định hướng hoạt động công tác đoàn đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của Sở là cơ quan thường trực đề án xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ của thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020, để làm được điều đó, nhiệm vụ và giải pháp đặt ra đối với Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đó là:

Thứ nhất, cung cấp kịp thời các thông tin để định hướng dư luận, giúp cho các tổ chức và người dân có nhận thức đúng về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, về định hướng xây dựng chính quyền điện tử theo khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa.

Thứ hai, tiếp tục ứng dụng những kết quả đã đạt được và tích cực nghiên cứu, học tập, chiếm lĩnh tri thức, công nghệ mới, mạnh dạn tham mưu đề xuất các nhiệm vụ, chương trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn của Sở, có sức ảnh hưởng, ứng dụng sâu rộng tới tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, đặc biệt là phục vụ hiệu quả, đắc lực hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh.

Báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở với công tác xóa đói, giảm nghèo

Thế Lượng

Thời gian qua, các cơ quan báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở tại tỉnh Thanh Hóa đã có

nhều đóng góp quan trọng trong công tác truyền thông về xóa đói giảm nghèo

Để công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới... đạt được hiệu quả cao, thời gian qua Đảng và Nhà nước luôn chú trọng và thực hiện xuyên suốt theo quan điểm tập trung phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bằng nhiều chương trình, mục tiêu quốc gia. Đến nay, công tác giảm nghèo ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả đó có được, một phần cũng là nhờ việc tuyên truyền của các cơ quan báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở.

Ở thời điểm nào cũng vậy, báo chí luôn là lực lượng hết sức quan trọng, là kênh thông tin cầu nối kịp thời giữa các chủ trương, đường lối của

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội đối với người dân. Bên cạnh đó, báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở còn có nhiều phát hiện vấn đề và giúp các cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng, soạn thảo chính sách cho phù hợp với thực tiễn; đấu tranh chống tiêu cực.

Hệ thống báo Đảng, báo chuyên ngành (gọi chung là báo chí) tại Thanh Hóa và hệ thống truyền thông cơ sở đã tích cực tuyên truyền về xóa đói giảm nghèo; phản ánh chân thực, khách quan về trách nhiệm và quyền lợi của người tham gia thụ hưởng các chính sách, chế độ, pháp luật về xóa đói giảm nghèo, đưa tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Trong đó, tuyên truyền về vấn đề xóa đói giảm nghèo luôn được cơ quan chủ quản và Ban Biên tập, phóng viên thường trú đặc biệt coi trọng. Hệ thống báo chí ở hai địa bàn khảo sát đều phản ánh rất rõ tính đa dạng, phong phú, kịp thời, hiệu quả.

Tỉnh Thanh Hóa, với điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, do đó, mục tiêu xóa đói giảm nghèo vì người nghèo, từng bước ổn định cuộc sống cho người dân luôn được Đảng bộ chính quyền tỉnh đặt lên hàng đầu



Báo chí là kênh thông tin bổ ích giúp người dân trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo.

và trở thành chương trình rộng khắp ở địa phương này.

Vấn đề xóa đói giảm nghèo được phản ánh trên báo chí tại địa phương với tần suất đậm đặc, sâu rộng và có thường xuyên hay không là do sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và của Ban biên tập, phóng viên của từng tờ báo. Thực tế cho thấy, tờ báo nào ban biên tập, phóng viên quan tâm, có xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về xóa đói giảm nghèo thì tin, bài viết về các nội dung xóa đói giảm nghèo được phản ánh đều đặn và thường xuyên trên các số báo và chất lượng tin bài cũng tốt hơn, đa dạng và phong phú hơn. Ngoài ra, các báo cũng lồng ghép những nội dung tuyên truyền, kêu gọi ủng hộ các Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng chuyên mục “Vòng tay nhân ái”, tạo điều kiện giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn sản xuất, giúp đỡ các địa phương khó khăn xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục; tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội...

Nhìn chung, hệ thống báo Đảng và báo ngành ở Thanh Hóa đều rất chú trọng hướng tới cung cấp thông tin, giải thích và phản biện các chủ

trương, chính sách, pháp luật về xóa đói giảm nghèo, đồng thời là kênh hữu hiệu phản ánh những bức xúc của người dân với các cơ quan... Từ đó, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời khắc phục và điều chỉnh các chính sách để thật sự đi vào cuộc sống.

Ông Lương Minh Thông - Bí thư Huyện ủy Mường Lát cho biết: Thời gian qua, báo chí đã làm rất tốt vai trò nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc cải tiến nội dung, hình thức truyền thông. Việc tuyên truyền về giảm nghèo đã được thực hiện một cách đồng bộ, có trọng tâm, đa dạng về phương thức nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở các vùng khó khăn... Nhờ đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, các cấp chính quyền, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo, khơi dậy ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo... “Công cuộc xóa đói, giảm nghèo của huyện Mường Lát trong thời gian qua có sự đóng góp to lớn của báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở. Nhiều bài viết được đăng tải trên các tờ báo như: Báo Thanh Hóa, Báo Nhân Dân, Báo Nông thôn Ngày nay, đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đài Truyền thanh - Truyền hình huyện... đến với đồng bào các dân tộc

trong huyện đã giúp bà con thay đổi nhận thức và tư duy trong cuộc sống. Nhiều bài viết của các nhà báo đã chuyển tải được thông tin đến với cán bộ và người dân địa phương, giúp cho công tác xóa đói, giảm nghèo ngày càng có hiệu quả. Bên cạnh đó, báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở cũng góp phần giúp cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời khắc phục và điều chỉnh các chính sách để thật sự đi vào cuộc sống”- ông Thông cho biết thêm.

Cũng theo Bí thư Lương Minh Thông, ngoài kênh thông tin trên báo chí Trung ương, báo Đảng địa phương thì hệ thống truyền thông cơ sở như Đài Truyền thanh - Truyền hình Mường Lát cũng là cầu nối thông tin đến với bà con đồng bào các dân tộc ở địa phương này rất hiệu quả và thiết thực. “Là một đài Truyền thanh - Truyền hình của một huyện khó khăn nhất cả tỉnh, cả nước nhưng thời gian qua, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên của đơn vị này đã cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo thống kê của Đài TT-TH Mường Lát, hàng năm đơn vị này tiếp phát sóng chương trình truyền hình đã đạt 19 giờ/ngày/10 máy phát, với tổng thời lượng đạt 69.350 giờ/năm, Trong đó, thời lượng

tiếp sóng chương trình của Đài truyền hình Việt Nam là 47.808 giờ/ năm; thời lượng tiếp sóng chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa đạt 20.448 giờ/ năm; thời lượng phát sóng chương trình của Đài huyện sản xuất đạt 1.094 giờ/ năm. Bên cạnh đó, Đài cũng tiếp phát sóng chương trình Phát thanh qua hệ thống FM đạt 12 giờ/ ngày, đạt thời lượng 4.380 giờ/ năm, trong đó, thời lượng tiếp sóng chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam là 3.288 giờ/ năm; thời lượng tiếp sóng chương trình của Đài tỉnh đạt 588 giờ/năm và thời lượng phát sóng chương trình của Đài huyện sản xuất đạt 504 giờ/ năm... Với thời lượng phát sóng, tiếp sóng các chương trình của Đại TT-TH Mường Lát như trên đã thực sự giúp ích cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo của huyện vùng cao, biên giới này. Đó cũng là cách để truyền thông cơ sở tác động trực tiếp và gián tiếp đã giúp người nghèo có được cơ hội tự vươn lên, tạo thu nhập để phát triển, vượt qua tình trạng nghèo đói, tự giải quyết những nhu cầu thiết yếu của cá nhân và gia đình.

Có thể nói, thời gian qua cuộc sống người dân trong tỉnh đang được cải thiện là có vai trò của báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở đã góp phần vào thành công không nhỏ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Ngọc Hưng
Phòng QL Viễn thông

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa cùng với cả nước đang tổ chức triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Theo lộ trình được phê duyệt, trước ngày 31/12/2018, Thanh Hóa thuộc giai đoạn III bao gồm các tỉnh sẽ kết thúc phát sóng các kênh chương trình truyền hình tương tự mặt đất, chuyển sang truyền hình số.

Như chúng ta đã biết, truyền hình từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đại đa số người dân Việt Nam. Bên cạnh việc mang lại cho nhân dân nhiều thông tin hữu ích về thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội, thông tin giải trí..., đây còn là công cụ quan trọng để phổ biến, tuyên truyền các đường lối, chủ trương



Tivi, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình theo chuẩn DVB-T2 phải dán biểu trưng số hóa truyền hình từ ngày 1/5/2014.



Hội nghị triển khai đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại huyện Cẩm Thủy (tháng 3/2016).

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong điều hành đất nước, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và ổn định quốc phòng - an ninh.

Chính vì vậy, đề án này có tầm ảnh hưởng rất lớn tới nhiều hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền và tác động trực tiếp tới đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức triển khai thực hiện đề án cần được tính toán cụ thể, thực hiện từng bước, đồng bộ nhằm giảm thiểu tác động tới toàn xã hội trong quá trình thực hiện.

Vậy số hóa truyền hình là gì? tại sao phải số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất? lộ trình thực hiện như thế nào? các cơ quan chức năng phải làm gì? Nhân dân cần thực hiện chuyển đổi như thế nào?... Đây là các câu hỏi không ít người dân đang thắc mắc và cũng chính là nội dung mà cơ quan chức năng cần phải truyền thông hiệu quả, sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung của đề án trên địa bàn

tỉnh trong năm 2018.

Mục tiêu cơ bản của đề án là thực hiện chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số theo hướng hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng tần số truyền hình; Phát triển hạ tầng, mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất nhằm phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và thu nhập của người dân, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước.

Đề án này có ý nghĩa rất lớn cho quốc gia trong việc sử dụng hiệu quả tài nguyên tần số vô tuyến điện, sau khi chuyển đổi, một phần lớn dải tần số dành cho truyền hình tương tự mặt đất trước đây sẽ được giải phóng, tái sử dụng cho các công nghệ vô tuyến băng rộng tiên tiến như hệ thống thông tin di động thế hệ thứ tư (4G). Đối với người dân, việc xem

tivi truyền thống công nghệ tương tự (có chất lượng hình ảnh, âm thanh kém và xem được ít kênh truyền hình) bằng ăng ten dàn sẽ dễ dàng chuyển đổi sang công nghệ truyền hình số (với các phương thức khác nhau như: truyền hình số mặt đất, vệ tinh, cáp, truyền hình qua mạng Internet) với số lượng kênh truyền hình cung cấp nhiều hơn, đa dạng và hình ảnh, âm thanh có chất lượng cao hơn rất nhiều. Đây là lợi ích rất lớn mà số hóa truyền hình mang lại cho nhân dân và cho quốc gia.

Đến hết năm 2017, toàn quốc đã có 34 tỉnh, thành hoàn thành việc chuyển đổi số hóa truyền hình mặt đất, nhiều địa phương đã gặp khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, đa phần là vấn đề về truyền thông của đề án chưa đến được tới người dân hoặc quá trình tuyên truyền chưa hiệu quả. Chính vì đề án có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt hằng ngày của mỗi người dân trên phạm vi toàn tỉnh, vì vậy công tác truyền thông sâu rộng tới từng hộ gia đình là một trong những nội dung quan trọng nhất cần được triển khai kịp thời, hiệu quả, đây là nhiệm vụ có tính quyết định đối với cả quá trình thực hiện đề án.

Các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền cụ thể cần tập trung vào các bước sau:

- Trước hết là thông tin trong các cơ quan đoàn thể, chính quyền: đây là khâu cốt lõi để các đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã nắm được nội dung và trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong quá trình phối hợp thực hiện đồng bộ các nội dung của đề án.

- Tiếp đến là truyền thông kết hợp nhiều phương thức khác nhau bao gồm qua báo chí, phát thanh truyền hình, qua tin nhắn di động, băng rôn, tờ rơi và đặc biệt tập trung tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở.

- Cuối cùng là các cấp chính quyền, đoàn thể cần có sự khảo sát, đánh giá lại, đảm bảo mọi người dân đã nắm được các nội dung của đề án sau khi được thông tin tuyên truyền.

Thực hiện nhiệm vụ được tỉnh giao, Sở

Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã chủ động, tích cực tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, đảm bảo mục tiêu truyền thông đi trước một bước, trong đó phải kể đến Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 08/6/2016 về tổ chức thông tin, tuyên truyền Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Từ năm 2016 đến nay, Sở đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành và UBND cấp huyện tổ chức nhiều hội nghị triển khai, các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo cho các nhiệm vụ triển khai đề án nói chung và tập trung vào công tác tuyên truyền nói riêng. Một số kết quả cụ thể đã đạt được:

- Tổ chức Hội nghị triển khai Đề án số hóa truyền hình cho Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, Lãnh đạo và chuyên viên các phòng chức năng liên quan cấp huyện; các cơ quan báo chí và các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức 13 hội nghị tập huấn, hướng dẫn, triển khai các nội dung của Đề án cho hơn 1.400 cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã; các chủ cửa hàng điện máy trên địa bàn 10 huyện, thị xã.

- Tổ chức 10 lớp tập huấn nghiệp vụ trang bị kiến thức, viết tin bài thông tin, tuyên truyền về Đề án số hóa trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở cho cán bộ quản lý cấp huyện và cán bộ vận hành, khai thác hệ thống đài truyền thanh cấp xã (đã đảm bảo 100% số xã của tỉnh được tập huấn về công tác thông tin, tuyên truyền Đề án số hóa); cung cấp các tài liệu, Video, Audio của Bộ Thông tin và Truyền thông cho cán bộ đài truyền thanh cơ sở phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhìn chung, hầu hết cán bộ cấp tỉnh, cấp xã đã nhận thức sâu sắc về nội dung, trách nhiệm trong thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh, làm tiền đề cho việc triển khai hiệu quả các bước tiếp theo của đề án trong giai đoạn quyết định của tỉnh năm 2018. Cán bộ phụ trách đài truyền thanh cơ sở 635 xã, phường đã tiếp thu kiến thức, chuyển hóa thành các bản tin tuyên truyền số hóa truyền hình phát trên hệ thống truyền thanh, phục vụ bà con trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, công tác tuyên truyền bước đầu đã gặt hái được những thành công, phần lớn người dân của tỉnh đã nhận biết được chủ trương, hướng đi đúng về số hóa truyền hình mặt đất của Nhà nước.

Trong năm 2018 đánh dấu thời điểm hoàn thành Đề án truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chúng ta còn rất nhiều việc phải triển khai, trong đó nhiệm vụ truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở được đặc biệt chú trọng bởi tính hiệu quả trong truyền thông cộng đồng mà hệ thống này đã và đang đem lại. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông để kịp thời tham mưu, triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền tới các cấp chính



Hội nghị tập huấn thông tin, tuyên truyền đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất cho cán bộ quản lý, vận hành khai thác đài truyền thanh cơ sở năm 2017.

quyền, người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó sẽ tập trung vào các nội dung sau:

- Tổ chức cập nhật, cung cấp thông tin mới nhất về vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất, thời điểm tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất, chính sách hỗ trợ của nhà nước... để cán bộ phụ trách thông tin tuyên truyền cơ sở xây dựng tin bài, tuyên truyền tới từng hộ gia đình tại các địa phương.

- Tham mưu cho UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện phát tờ rơi tuyên truyền về số hóa truyền hình đến các thôn, tổ dân phố trên toàn địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn Đài PTTH tỉnh, các cơ quan báo chí xây dựng các tin bài, quảng cáo về đề án số hóa truyền hình; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai nhắn tin quảng bá tuyên truyền về đề án qua mạng điện thoại thông tin di động.

Với sự chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của các cấp đoàn thể, chính quyền và có các biện pháp truyền thông cụ thể, thiết thực, tin rằng đến thời điểm tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất thì đa phần người dân trên địa bàn tỉnh đã được thông tin, hiểu rõ và thực hiện chuyển đổi thành công từ truyền hình tương tự mặt đất sang các phương thức xem truyền hình kỹ thuật số hiện đại. Lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của tỉnh sẽ hoàn thành đúng tiến độ, công tác tuyên truyền của các cơ quan Đảng, Nhà nước và việc nghe xem của người dân qua sóng truyền hình sẽ không bị gián đoạn; nhân dân sẽ được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi công nghệ nêu trên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao dân trí, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Ngư dân vùng biển chấp hành luật ATGT nhờ...

Gia Anh

Những năm gần đây, người dân ở vùng ven biển của huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) quá quen thuộc với những thông tin về TTATGT đều đặn vào những buổi sáng thức giấc và buổi chiều qua hệ thống loa phát thanh của thôn, xóm. Từ đó, người dân vùng cửa biển cũng đã có nhiều thay đổi trong nhận thức về Luật GTĐB.

Những ngày đầu tháng 4/2018, chúng tôi có dịp về xã Ngư Lộc - nơi được mệnh danh là “vùng đất có mật độ dân số đông nhất Thế giới” với gần 18.000 dân sinh sống trên 0,54 km². Trên những con đường nhỏ của địa phương này cứ cách khoảng 100m chiều dài lại có một loa truyền thanh được treo trên những cây cột điện hay những tường nhà dân.

Theo người dân, những chiếc loa này được thôn, xã lắp đặt để thuận tiện cho việc thông báo những quy định hay công việc đột xuất của địa phương tới bà con nhân dân. Ngoài ra, hàng ngày, cứ đều đặn mỗi buổi sáng sớm, chiều



tối, loa còn phát đi những bản tin pháp luật và tuyên truyền Luật ATGT.

Anh Nguyễn Văn Bình (30 tuổi, ở thôn Thắng Phúc, xã Ngư Lộc cho biết: Ngày trước loa phát buổi sáng nhiều người thấy khó chịu lắm nhưng rồi cũng thành quen. Đặc biệt là các bản tin về tình hình TNGT hay các mức xử phạt giao thông. Tôi thấy cũng hay hay vì ai cũng phải đi xe máy ra đường. Biết các lỗi trong luật rồi còn tránh.

Còn ông Nguyễn Văn Đức (80 tuổi, ở Thôn Thắng Lộc, xã Ngư Lộc) cho hay: Sáng nào ông cũng nghe loa đài treo ngoài đường ra rả nói về việc không đội mũ bảo hiểm, lái ba, lái tư, đánh võng lạng lách rồi đến mấy vụ TNGT chết người nên ông thấy cũng lo lắm. Cứ vào buổi ăn cơm là ông nhắc con cháu ra đường

đi xe phải cẩn thận.

Ông Nguyễn Hải Năm - Phó Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc cho biết: Hiện nay trên địa bàn xã có 19 cụm loa truyền thanh (gồm 30 chiếc) được chia đều lắp đặt cho 7 thôn. Hàng ngày, ngoài tiếp sóng của chương trình của đài truyền thanh huyện thì xã cũng soạn thảo những bản tin riêng để nhắc nhở bà con nhân dân trong xã chấp hành tốt Luật ATGT. Qua nhiều năm thì ý thức của người dân trong xã khi tham gia giao thông cũng đã có những chuyển biến tích cực. Hầu như không có tai nạn chết người xảy ra ở địa bàn.

Trung tá Bùi Văn Hùng - Phó trưởng Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho hay: Những năm qua, địa phương luôn cố gắng hoàn thiện mạng lưới tuyên truyền phổ biến pháp luật về

TTATGT đến cấp cơ sở như xã, thôn. Huyện Hậu Lộc có 27 xã, thị trấn với tổng số 230 thôn. Tính trung bình mỗi thôn 1 cụm loa phát thanh. Đối với cấp huyện thì ngoài việc tuyên truyền qua đài truyền hình thì cũng có hệ thống loa phát thanh kết nối với các xã trên địa bàn. Thông qua đó, việc tuyên truyền Luật ATGT vào buổi sáng sớm (khi nhân dân chuẩn bị đi làm) và buổi chiều được triển khai thường xuyên.

“Việc tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, truyền hình đã đạt những hiệu quả rất tốt. So với nhiều năm trước kia thì ý thức tham gia giao thông của nhân dân còn hạn chế thì đến nay đã được khắc phục. Tình hình giao thông được ổn định. TNGT giảm cả 3 tiêu chí theo từng năm”.

Được biết, sắp tới đây, tại

xã Ngư Lộc diễn ra Lễ hội Cầu Ngư - đây là Lễ hội lớn nhất tỉnh Thanh Hóa được tổ chức hàng năm (từ ngày 22-24/2 ÂL) và đón nhận Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia nên nhiều dự kiến lượng khách thập phương đổ về rất lớn. Để đảm bảo công tác ANTT, ATGT trên các tuyến đường, Công an huyện Hậu Lộc đã phát đi các thông báo qua hệ thống truyền thanh, truyền hình tới nhân dân trong vùng và tăng thời lượng phát sóng các bản tin.

Đánh giá về công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật ATGT qua hệ thống loa truyền thanh, ông Vũ Hoàng Linh - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa nói: Hiện nay, việc tuyên truyền Luật ATGT đã về tới cấp cơ sở. Đặc biệt ở những vùng ven

biển trong đó có xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc thì thời lượng phát đi những bản tin được quan tâm nhiều hơn. Hiệu quả cũng được nâng cao rõ rệt. Đối với hệ thống loa truyền thanh có vai trò rất lớn trong việc chỉ đạo, điều hành vào các thời điểm như nghỉ lễ, Tết hay thiên tai xảy ra.

“Hàng năm, Ban ATGT tỉnh cũng cấp một phần kinh phí cho Sở TT&TT Thanh Hóa để chỉ đạo, xây dựng kế hoạch trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật ATGT từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Hiệu quả từ mô hình loa truyền thanh về đến các vùng biển, vùng núi, thôn, bản đã tạo bước chuyển trong ý thức của người dân tham gia giao thông. Góp phần kéo giảm các tiêu chí về TNGT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, ông Vũ Hoàng Linh cho biết thêm.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

● *Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in, trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/5/2018.*

Theo Nghị định này, khi trực tiếp nhận chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài (không hiện diện tại Việt Nam), cơ sở in thực hiện theo quy định: Người đứng đầu cơ sở in phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

về nội dung của sản phẩm in; chỉ nhận chế bản, in, gia công sau in loại sản phẩm in ghi trong giấy phép hoạt động in hoặc nội dung đã được xác nhận đăng ký hoạt động in; có hợp đồng với tổ chức, cá nhân đặt chế bản, in, gia công sau in. Trong hợp đồng phải thể hiện thông tin về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nước ngoài có sản phẩm đặt chế bản, in, gia công sau in; thông tin về tên, loại sản phẩm in, số lượng in, địa điểm sản xuất, thời gian xuất khẩu, tên cửa khẩu xuất khẩu, quốc gia nhập khẩu sản phẩm in và các thông tin khác có liên quan; cập nhật thông tin của sản phẩm nhận

chế bản, in, gia công sau in vào “Sổ quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in”.

Trường hợp nhận chế bản, in, gia công sau in sản phẩm là báo, tạp chí, tờ rời, tờ gấp và các sản phẩm in khác có nội dung về chính trị, lịch sử, địa lý, tôn giáo, địa giới hành chính Việt Nam, chủ quyền quốc gia, cơ sở in phải có văn bản khai báo đầy đủ, chính xác thông tin về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt chế bản, in, gia công sau in; thông tin về tên, loại sản phẩm in, số lượng in, địa điểm sản xuất, cửa khẩu xuất khẩu sản phẩm in. Văn bản khai báo gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in cấp tỉnh nơi cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in chậm nhất 1 ngày sau khi có hợp đồng. Cùng với đó, 100% các sản phẩm in phải xuất khẩu ra nước ngoài.

Khi nhận chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài (không hiện diện tại Việt Nam) thông qua tổ chức, cá nhân trung gian tại Việt Nam, cơ sở in thực hiện theo quy định: Tuân thủ quy định nêu trên; yêu cầu tổ chức, cá nhân trung gian đặt chế bản, in, gia công sau in cung cấp hồ sơ hải quan thể hiện việc xuất khẩu 100% số lượng sản phẩm in để lưu giữ tại cơ sở in trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày xuất khẩu.

Việc nhận chế bản, in, gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ quy định tại Nghị định này như đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam. Tổ chức, cá nhân có hợp đồng in với cơ sở in chịu trách nhiệm về bản quyền của sản phẩm đặt in.

Trường hợp có nhu cầu phát hành hoặc sử dụng sản phẩm in tại Việt Nam, cơ sở in hoặc tổ chức, cá nhân đặt chế bản, in, gia công sau in phải làm thủ tục nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

● *Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày*

15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó, bổ sung điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội. Nghị định có hiệu lực từ 15/4/2018.

Cụ thể, điều kiện về quản lý thông tin đối với mạng xã hội gồm: Có thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội phù hợp và được đăng tải trên trang chủ của mạng xã hội; bảo đảm người sử dụng phải đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng xã hội; có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email); có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Điều kiện về quản lý thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp gồm: Có quy trình quản lý thông tin công cộng, trong đó, xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải; có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn; có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email).

Nghị định cũng bổ sung điều kiện về tổ chức, nhân sự đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội. Cụ thể, về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, Nghị

định quy định phải có ít nhất 1 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thể tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 6 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ; có bộ phận quản lý nội dung thông tin. Về nhân sự bộ phận kỹ thuật, Nghị định yêu cầu bộ phận quản lý kỹ thuật có tối thiểu 1 người đáp ứng quy định.

● Ngày 3 tháng 4 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Văn bản hợp nhất số 01 /VBHN-BTTTT quy định về hoạt động in.

Nghị định này quy định về hoạt động in bao gồm: Điều kiện hoạt động cơ sở in; chế bản, in, gia công sau in; sao chụp (sau đây gọi là photocopy); nhập khẩu, quản lý thiết bị ngành in.

Hoạt động chế bản, in, gia công sau in đối với xuất bản phẩm thực hiện theo quy định của pháp luật về xuất bản.

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động in trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó.

TIN HOẠT ĐỘNG

ĐẢNG BỘ SỞ TT&TT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)

Ngày 25/01/2018, Đảng Bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, đến toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng ưu tú của Sở. Đồng chí Trần Duy Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, đồng chí Đỗ Hữu Quyết - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Hội nghị, trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết cho toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng trong cơ quan sở.

Các đồng chí dự Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Duy Bình, Bí thư Đảng ủy Sở báo cáo viên quán triệt, tuyên truyền và triển khai những nội dung cơ bản của 04 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm:

1. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

2. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

3. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

4. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Đỗ Hữu Quyết - Phó Bí thư Đảng ủy Sở trong bài phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, là những nội dung hết sức quan trọng, mang tính chiến lược, lâu dài với mục tiêu quan trọng của các Nghị quyết, đề nghị các đảng viên, quần chúng trong toàn đảng bộ tập trung nghiên cứu để thực hiện tốt những nội dung mà các Nghị quyết đã đề ra, đồng thời tham gia ý kiến góp ý vào Dự thảo Chương trình Hành động của Đảng ủy và viết bài thu hoạch đạt kết quả tốt.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Duy Bình - Bí thư Đảng ủy Sở đề nghị các đồng chí cán bộ đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ nghiên cứu sâu, nắm chắc

những nội dung cơ bản của Nghị quyết, những điểm mới, điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề; yêu cầu viết bài thu hoạch gắn với liên hệ theo các nhiệm vụ được giao, cấp ủy quản lý tốt về chất lượng học tập, quán triệt, có biện pháp đánh giá hiệu quả kết quả học tập.

Văn phòng Đảng ủy

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC BÁO CHÍ THÁNG 01, 02/2018



Toàn cảnh Hội nghị.

Ngày 06/3/2018, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 01 và tháng 02 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Quốc Uy - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Hữu Quyết - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; Trưởng các Văn phòng đại diện, phóng viên báo chí trung ương tại Thanh Hoá.

Bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, trong 2 tháng đầu năm, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội được thông tin đa dạng, nhiều chiều đã có tác động mạnh mẽ đến các địa phương, đơn vị, cá nhân

trong việc phát huy những điểm mạnh, đẩy lùi những tồn tại, yếu kém hướng tới sự phát triển chung của toàn xã hội. Công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm, theo dõi và chỉ đạo sát sao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để báo chí phát huy vai trò tuyên truyền, phản biện đối với các chủ trương, quyết sách của trung ương và của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Uy - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt đến lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát động hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng; đồng thời định hướng các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, trong đó chú trọng đến việc công tác thông tin tuyên truyền về việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của tỉnh; tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2018. Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm của các địa phương, đơn vị trong tỉnh, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước diễn ra trong tháng 3-2018...

Kết luận buổi giao ban, đồng chí Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã đánh giá cao kết quả hoạt động của các cơ quan báo chí của tỉnh, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn trong tháng 01, 02/2018; trao đổi, cung cấp thông tin về một số hoạt động trong công tác chỉ đạo, quản lý,

hướng dẫn hoạt động báo chí thời gian vừa qua, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí, VPDD, PVTT trên địa bàn tỉnh tiếp tục bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng thời đề nghị các cơ quan, phóng viên báo chí tuân thủ các quy định của Luật Báo chí và các văn bản có liên quan trong quá trình tác nghiệp, tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp, trao đổi thông tin về những hành vi mạo danh nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí để trục lợi, ảnh hưởng đến môi trường báo chí trên địa bàn tỉnh.

Trần Ninh

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) CỦA TỈNH NĂM 2018

Ngày 05/3/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh năm 2018, gồm: Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa, phiên bản 1.0; Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc; quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa; kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 03 điểm cầu trung tâm đặt tại Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và 28 điểm cầu đầu cuối (27 huyện, thị xã, thành phố và Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn). Đây là hội nghị trực tuyến đầu tiên của tỉnh sau khi dự án xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến cho các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa hoàn thành việc đầu tư xây dựng và sẵn sàng đi vào hoạt động.

Điều hành hội nghị được thực hiện đồng



Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu trung tâm Sở Thông tin và Truyền thông.

thời tại 03 điểm cầu Trung tâm. Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu trung tâm đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông; Đồng chí Lê Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu khai mạc tại điểm cầu trung tâm đặt tại Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Trần Duy Bình - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông điều hành hội nghị; Đồng chí Lê Huy Phương - Phó Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Trung tâm đặt tại Văn phòng Tỉnh ủy.

Tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông có đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ. Tại các điểm cầu đầu cuối của các huyện có đại diện Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND & UBND huyện và các phòng, đơn vị liên quan; đại diện Lãnh đạo và các phòng liên quan của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực triển khai thực hiện việc xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Đây là một trong những công cụ, phương tiện quan trọng để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo,

điều hành của lãnh đạo các cấp; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; tiết kiệm thời gian và chi phí hành chính, hỗ trợ đắc lực công tác cải cách hành chính mà tỉnh ta đang quyết liệt thực hiện. Thông qua việc triển khai một số nhiệm vụ ứng dụng CNTT tỉnh Thanh Hóa năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện quán triệt nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, công chức các chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh; các quy định, quy chế UBND tỉnh đã ban hành; tổ chức triển khai thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan nhà nước, phục vụ nhiệm vụ cải cách hành chính ngay tại cơ quan, đơn vị để phục vụ doanh nghiệp, người dân được tốt hơn, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện và nâng cao chỉ số PCI cấp tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành, đơn vị liên quan trong việc xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Hệ thống phòng họp trực tuyến là phương tiện, công cụ hiện đại để phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; các ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đến cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân được nhanh nhất, kịp thời và hiệu quả. Thông qua việc quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống hội nghị trực tuyến sẽ góp phần quan trọng để nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, từng bước đổi mới tác phong, lề lối làm việc trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; đồng thời, góp phần giảm thiểu các chi phí hành chính, thúc đẩy cải cách hành chính của tỉnh. Đồng

chí yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị (Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các điểm cầu đầu cuối tại các huyện, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn) tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ và kỹ năng sử dụng, vận hành hệ thống cho đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý, vận hành kỹ thuật để hệ thống hội nghị trực tuyến của tỉnh hoạt động ổn định, chất lượng và phát huy tốt hiệu quả đầu tư.

Thay mặt các đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu, đồng chí Trần Duy Bình - Giám đốc Sở TT&TT đã phát biểu cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống Hội nghị trực tuyến của tỉnh; Trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị. Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng phương án quản lý vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống hội nghị trực tuyến của tỉnh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống tại các điểm cầu trung tâm và các điểm cầu đầu cuối để hệ thống hoạt động ổn định, chất lượng tốt để phục vụ có hiệu quả các hoạt động chung của tỉnh. Bắt đầu từ tháng 3/2018 Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các Ban của tỉnh ủy; các đoàn thể chính trị cấp tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh bắt đầu đăng ký và tổ chức các hội nghị giao ban trực tuyến giữa cấp tỉnh đến cấp huyện để tiết kiệm thời gian, chi phí và số lượng các cuộc họp tập trung, nâng cao hiệu quả công việc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp ủy đảng và chính quyền.

Văn phòng Sở

TRIỂN LÃM BẢN ĐỒ VÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU “HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM - NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ”

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND các huyện: Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định tổ chức khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2018. Tham dự khai mạc Triển lãm có Lãnh đạo: Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Triệu Sơn, Vĩnh Lộc và Yên Định; lãnh đạo: các ban, phòng của Huyện ủy, UBND, các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn và các trường học trên địa bàn các huyện.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, là một hoạt động thông tin, tuyên truyền trong công tác bảo vệ chủ quyền biển - đảo được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức và chỉ đạo triển

khai đồng loạt rộng khắp ở các tỉnh, thành phố, các đơn vị lực lượng vũ trang, các trường Đại học trong cả nước, bắt đầu từ năm 2015. Việc tổ chức triển lãm sâu rộng đến khắp các vùng, miền là một hoạt động góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ: đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; bồi đắp thêm những cơ sở, căn cứ pháp lý vững chắc, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Những bản đồ và tư liệu được trưng bày tại Triển lãm là những văn bản Hán nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX; các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam ban hành trong thời kỳ 1954 - 1975 khẳng định quá



Tiết mục văn nghệ tại Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

trình quản lý hành chính, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; không gian bản đồ cổ đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là những bằng chứng tư liệu vô cùng quý giá, khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong công cuộc bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Việc tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa - Trường Sa là một hoạt động thông tin, tuyên truyền hết sức ý nghĩa, nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang và nhân dân hiểu rõ những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp quản lý, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển đảo khác trên Biển Đông.

Hiền Lương

HỌP BÁO QUÝ I VÀ THÔNG TIN VỀ LỄ HỘI DU LỊCH BIỂN SẦM SƠN NĂM 2018

Ngày 12/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo quý I và thông tin về Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố có liên quan; các cơ quan báo chí của tỉnh; cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa.

Tại hội nghị, đại diện Sở Kế hoạch đầu tư đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I, trọng tâm quý II năm 2018. Theo đó, quý I năm 2018, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực và toàn diện: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước đạt 7,43%; Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt trên



Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo quý I và thông tin về Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018.

4.800 tỷ đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 18.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu ước đạt trên 420 triệu USD; Hoạt động du lịch diễn ra khá sôi động, doanh thu tăng 7,4% so với cùng kỳ; Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; giáo dục mũi nhọn, thể thao tiếp tục duy trì thành tích cao, đứng trong top đầu của cả nước.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Sầm Sơn đã thông tin về các hoạt động du lịch biển Sầm Sơn năm 2018. Theo đó, thành phố Sầm Sơn sẽ thực hiện nghiêm phương án tổ chức, quản lý các hoạt động du lịch; triển khai các dự án, tổ chức tốt các lễ hội truyền thống và lễ hội mới, trong đó điểm nhấn là Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh với chủ đề “Khát vọng thành phố trẻ”, dự kiến sẽ được tổ chức vào hồi 20h, ngày 21/4/2018 tại sân khấu bãi B đường Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí thống nhất cao với những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh quý I cũng như những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong quý II năm 2018; đồng thời đưa ra một số câu hỏi liên quan đến một số lĩnh vực của tỉnh và của thành phố Sầm Sơn. Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và thành phố Sầm Sơn đã giải đáp một số vấn đề theo thẩm quyền, đồng thời sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trả lời trong thời gian sớm nhất.

Lan Anh - Bá Tình



- Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực ngành Thông tin và Truyền thông trước xu thế cách mạng công nghiệp lần thứ tư
- Ngày sách Việt Nam - tôn vinh, xây dựng văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng

Chịu trách nhiệm xuất bản

TRẦN DUY BÌNH

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Ban biên tập

Đỗ Hữu Quyết - Trưởng ban

**Lê Thị Thanh Bình
Nguyễn Mạnh Hùng**

Trình bày

Thanh Chung

Ảnh bìa: Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Sở TT&TT, Báo Thanh Hóa thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt giao diện mới của Báo Thanh Hóa điện tử.

Ảnh: Hoàng Tuấn

In 500 cuốn, khổ 19x27cm
tại Cty TNHH In & TBGD Thanh Huệ
Giấy phép XB số: 08/GP-XBBT
cấp ngày 07 tháng 10 năm 2015
In xong nộp lưu chiểu tháng 4/2018

Trong số này

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN CÁC LĨNH VỰC NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRƯỚC XU THẾ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ 3

ThS. Trần Duy Bình

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

NGÀY SÁCH VIỆT NAM - TÔN VINH, XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐỌC TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG 6

ThS. Đỗ Hữu Quyết

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

CHỦ ĐỘNG NGĂN CHẶN, PHẢN BÁC THÔNG TIN XẤU, ĐỘC TRÊN INTERNET VÀ CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI 10

Phạm Văn Tuấn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

ĐOÀN THANH NIÊN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐI ĐẦU XUNG KÍCH TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 13

Nông Thanh Hoàng

Bí thư Đoàn Sở

BÁO CHÍ VÀ HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG CƠ SỞ VỚI CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 15

Thế Lượng

ĐẨY MẠNH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA 17

Nguyễn Ngọc Hưng

Phòng QL Viễn thông

THANH HÓA: NGŨ DÂN VÙNG BIỂN CHẤP HÀNH LUẬT ATGT NHỜ... LOA LÀNG 21

Gia Anh

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22

TIN HOẠT ĐỘNG 24